

TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

dành tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các liệt sĩ đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới. Đối với lĩnh vực tuyên truyền, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Tạp chí Cộng sản tăng cường thông tin, tuyên truyền để kịp thời phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp đó, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Nhật ở thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) có chồng và con trai là liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Cúc, thôn Lương Phú, xã Tây Lương (Tiền Hải) có 2 con trai là liệt sĩ; thăm thân nhân liệt sĩ Vũ Quang Chương, thôn Tri Chỉ Nam, xã Thụy Trường (Thái Thụy) hy sinh tại nhà giàn DK1. Tại gia đình các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao của các mẹ, các anh hùng liệt sĩ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, mong các mẹ và thân nhân liệt sĩ luôn mạnh khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

để cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân. Để tìm đầu ra cho sản phẩm cây trồng như bí, ớt, cà chua, bắp cải, súp lơ..., UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ làm việc với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm và triển khai thực hiện một số mô hình sản xuất rau an toàn. Huyện cũng khuyến khích các doanh nghiệp, HTXNN, cá nhân xây dựng, triển khai các giống mới, áp dụng quy trình sản xuất an toàn sinh học, sản xuất theo chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Nội dung trọng tâm là các kỹ thuật trong chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; công tác vệ sinh thú y; kiến thức sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi; các loại rau màu phù hợp theo mùa và thổ nhưỡng của địa phương; biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho rau màu theo hướng an toàn sinh học...

Gắn biển và nghiệm thu đóng điện trạm biến áp 110 KV

Tại huyện Tiền Hải, Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa tổ chức lễ gắn biển và nghiệm thu đóng điện máy biến áp T2, trạm biến áp 110kV Tiền Hải và đường dây 110kV Thái Bình - Tiền Hải. Công trình đường dây, máy biến áp T2, trạm biến áp 110kV Tiền Hải được khởi công từ tháng 12/2018 với tổng mức đầu tư 203,6 tỷ đồng. Với quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, sự giúp đỡ của Điện lực Tiền Hải, sau 9 tháng thi công đến nay công trình đi vào hoạt động, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Tiền Hải, phù hợp với nhu cầu phụ tải và nâng cao việc cấp điện hỗ trợ cho khu vực Kiến Xương, Thái Thụy.

MANH THẮNG

Hơn 10.000 phụ nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Quỹ Phòng chống ung thư cổ tử cung Úc, Trung tâm Nghiên cứu dân số và sức khỏe nông thôn (Trường Đại học Y Thái Bình) vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án "Tăng cường nhận thức của phụ nữ về tầm soát ung thư cổ tử cung, kết hợp hỗ trợ sàng lọc, phòng ngừa và điều trị ca bệnh".

Dự án "Tăng cường nhận thức của phụ nữ về tầm soát ung thư cổ tử cung, kết hợp hỗ trợ sàng lọc, phòng ngừa và điều trị ca bệnh" triển khai tại Thái Bình từ năm 2015 tại 37 xã của hai huyện Kiến Xương và Vũ Thư. Dự án tập trung vào các hoạt động truyền thông phòng, chống ung thư và tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ và trẻ em gái tại các địa phương thụ hưởng dự án. Đã có hơn 10.000 phụ nữ được khám sàng lọc, xét nghiệm phát hiện ung thư cổ tử cung, 4 trường hợp ung thư được phát hiện và hỗ trợ điều trị kịp thời. Việc triển khai dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là đối tượng học sinh, giáo viên và phụ nữ về phòng, chống ung thư cổ tử cung, thu hút được người bệnh đến khám sàng lọc ung thư cổ tử cung tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện dự án, nêu một số đề xuất, kiến nghị với nhà tài trợ là Quỹ Phòng chống ung thư cổ tử cung Úc. Đại diện Quỹ Phòng chống ung thư cổ tử cung Úc hứa sẽ hỗ trợ Thái Bình tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian tới, trong đó sẽ hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin HPV cho trẻ em gái trên địa bàn tỉnh.

BẢO ANH

Nguyên cán bộ công an bị phát hiện sử dụng ma túy

Liên quan đến vụ việc một cán bộ công an bị phát hiện sử dụng ma túy, ngày 16/8, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết: Hồi 16 giờ 30 phút ngày 12/8/2019, qua phản ánh của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng tại phòng 409, khu nhà liên kế HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú: phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nguyên cán bộ Công an huyện Quỳnh Phụ đã xuất ngũ); Nguyễn Thị Thơ, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Trần Ngọc Huân, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Vũ Thị Thu Duyên, sinh năm 2004, thường trú xã Đông Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Hoàng Trung Kiên, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú khu Minh Tân 2, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh

Những năm qua, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) tỉnh đã có nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP - AN.



Sinh viên học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh đủ số lượng, đúng thành phần, chất lượng cao; bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để công tác này được tiến hành nền nếp, hiệu quả. Hội đồng giáo dục QP - AN các cấp tập trung đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục QP - AN phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nét nổi bật trong công tác giáo dục QP - AN của tỉnh thời gian qua là chú trọng mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP - AN. Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã tổ chức 486 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho trên 47.000 lượt đối tượng 1, 2, 3, 4 và các chức việc tôn giáo, trưởng dòng họ. 3 năm qua, Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN tập trung cho các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo và các nhà tu hành, chủ tịch công đoàn trong các doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh, được Hội đồng Giáo dục QP - AN Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao.

Công tác giáo dục QP - AN cho học sinh, sinh viên luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa giai đoạn hiện nay. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chương trình, nội dung giáo dục QP - AN trong các nhà trường. Coi môn giáo dục QP - AN là môn chính khóa nên các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả; đồng thời, có nhiều biện pháp đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giáo dục QP - AN. Đến nay, toàn tỉnh có gần 173 giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục QP - AN, trong

đó 31 giáo viên chuyên trách đạt chuẩn; đồng thời, đầu tư hơn 400 triệu đồng mua sắm 40 bộ trang thiết bị đồng bộ, vũ khí huấn luyện và giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy môn học này. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Giáo dục QP - AN tỉnh, các trường đã tổ chức giáo dục QP - AN cho hơn 236.000 học sinh, sinh viên, đạt 100%. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Để nâng cao chất lượng môn học, hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quân sự phổ

thông, giáo dục QP - AN cho giáo viên; đồng thời, cử hơn 100 lượt cán bộ, giáo viên giảng dạy môn giáo dục QP - AN tham gia tập huấn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở cũng đã chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa như tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, nghe cựu chiến binh nói chuyện truyền thống... Qua đó giúp học sinh, sinh viên mở rộng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, ý thức tổ chức, tính kỷ luật, tinh yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ kết quả đó, toàn tỉnh đã có gần 11.000 thanh niên, học sinh nhập ngũ, 540 học sinh THPT trúng tuyển các trường quân đội. Cùng với đẩy mạnh giáo dục QP - AN cho các đối tượng, Thái Bình luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP - AN cho toàn dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ này trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của dân tộc, của tỉnh... Nội dung tuyên truyền chú trọng vào đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, truyền thống cách mạng của quê hương.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp xây dựng 341 chuyên mục, chuyên trang trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, trên 15.000 tin, bài phát thanh, truyền thanh các cấp, trên 4.000 nội dung tuyên truyền bằng các hình thức khác, hàng chục nghìn bài dự thi của các tầng lớp nhân dân về đề tài lực lượng vũ trang... Qua đó, kịp thời định hướng dư luận, giúp các tầng lớp nhân dân nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể và lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình, tư tưởng của nhân dân, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Từ đó, tạo sự đồng thuận của nhân dân, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố tiềm lực, thế trận trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

TẮT ĐẠT

ANH TH�

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - vì người lao động và doanh nghiệp



Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - vì người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Bình.

Trong quá trình sản xuất, chỉ một sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động (NLD) và sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là vấn đề luôn cần được chú trọng để bảo đảm sự phát triển ổn định của doanh nghiệp đồng thời bảo vệ NLD.

Vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh ta xảy ra một số vụ tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn lao động làm chết 19 người; 5 tháng đầu năm 2019 xảy ra 4 vụ tai nạn lao động làm chết 6 người, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn lao động chủ yếu là do người sử dụng lao động, NLD chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật

về ATVSLĐ; việc huấn luyện về công tác bảo đảm ATVSLĐ chưa thường xuyên; máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ chưa được kiểm định chặt chẽ; thiếu biện pháp bảo đảm ATVSLĐ trong sản xuất, thi công... Công ty TNHH Bao bì Hương Sen, xã Tam Quang (Vũ Thư) thành lập năm 2005 chuyên sản xuất mật hàng bao bì cắt tông. Đây là mặt hàng dễ dẫn đến cháy, vì vậy ngay từ khi thành lập Công ty đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện nội quy về bảo đảm ATVSLĐ. Bà Trần Thị Hoài, Giám đốc Công ty chia sẻ: Để tạo điều kiện cho NLD trong quá trình sản xuất, ngoài việc bảo đảm các điều kiện lao động như nơi làm việc thoáng mát, hệ thống báo cháy tự động lắp đặt tại các nhà xưởng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho NLD, thường xuyên tổ chức tập huấn về

công tác phòng, chống cháy, nổ (PCCN)... một trong những yêu cầu nghiêm ngặt được Công ty đưa ra đó là giám sát chặt chẽ việc mang các thiết bị dễ gây cháy vào nơi sản xuất. Trước khi vào xưởng, kể cả nhà thầu lẫn NLD đều được kiểm tra để phát hiện việc mang theo các thiết bị dễ dẫn đến cháy như bật lửa, thuốc lá, khi phát hiện trường hợp vi phạm Công ty sẽ xử lý nghiêm. Việc chú trọng công tác bảo đảm ATVSLĐ, PCCN đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc của NLD, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) chuyên sản xuất giày dép các loại, là doanh nghiệp đi đầu trong việc bảo đảm ATVSLĐ, PCCN. Với trên 1.400 lao động làm việc liên quan đến những mặt hàng dễ cháy, nguy cơ cao về mất ATVSLĐ, do đó công tác bảo

đảm ATVSLĐ, PCCN được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Hiện tại Công ty có 5 nhà xưởng, bình quân mỗi xưởng có vài chục máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm ATVSLĐ. Tại mỗi máy đều có hướng dẫn sử dụng và được kiểm tra định kỳ theo quy định. Sau mỗi buổi làm việc, các thành viên tổ bảo đảm ATVSLĐ của Công ty đi kiểm tra tại các xưởng, kịp thời phát hiện sự cố. Vì vậy, trong nhiều năm Công ty chưa xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ nghiêm trọng. Hàng tháng, ngoài mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng, NLD được Công ty hỗ trợ xăng xe, ăn trưa, hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi, hỗ trợ tiền chuyên cần... Năm 2018, Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Doanh nghiệp vì người lao động". Những năm qua, cùng với sự hoàn thiện và phát triển của



Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.